

Pangangailangan sa kuwalipikasyon ayon sa klase ng grant

KUWALIPIKASYON	ANCHOR GRANT	DOMAIN GRANT	CATALYTIC GRANT
Mga Kalalabasan at Sukatan ng Epekto	<p>Ang mga inisyatibo ay nagreresulta sa malaking pagbuti sa isa o mas marami pa sa kalalabasang patas sa kasarian sa kalusugan, edukasyon, at (mga) pang-ekonomiyang sistema.</p> <p>Ang panukalang inisyatibo ay may mataas na potensiyal para sa malakihang pagbabago at nakapintong pabutihin ang isang milyong buhay o mahigit pa sa 5-6 taong panahon.</p>	<p>Ang mga inisyatibo ay nagreresulta sa positibong institusyonal na pagbabago, iyon ay, mga pagbubuti o paglikha ng mga patakaran, kasanayan, kultura, at/o daanan at mga network para madagdagan ang kababaihan sa mga posisyong pamumuno sa kritikal at/o sumusuportang institusyon sa Batas o Ekonomiya</p>	<p>Ang malaking pagbuti sa patas sa kasarian na resulta para sa mga inisyatibo sa Pre-Anchor na yugto o positibong results sa institusyonal na pagbabago para sa mga inisyatibo sa Pre-Domain na yugto.</p>
Katibayan (may karagdagang patnubay ang makukuha rito)	<p>Kailangan namin ang mga inisyatibo para magbigay ng pagsusuri/pagtatasa na nagpapakita ng sentrong pamamaraan/modelo/(mga) ideya sa gitna ng inisyatibong gawain at nakamit ang nilalayong kalalabasang antas ng tao. Pinahahalagahan namin ang mga pagsusuri na makabuluhan, mahigpit, at mataas ang kalidad, pero hindi kailangan ang paggamit ng anumang partikular na metodolohiya.</p>	<p>Hindi kailangan ang independiyenteng pagsusuri o pagtatasa pero ang pagbabahagi ng katibayan ay bumubuo ng mas malakas na kaso para sa panukalang inisyatibo.</p>	<p>Hindi kailangan ang independiyenteng pagsusuri o pagtatasa pero ang pagbabahagi ng katibayan ay bumubuo ng mas malakas na kaso para sa panukalang inisyatibo.</p>
Track record	<p>Ang Pangunahing Organisasyon at/o consortium/koalisyon ng mga organisasyon sa inisyatibo ay nagtatrabaho sa isyu ng hindi bababa sa 5 taon.</p> <p>Ang panukala o masyadong magkatulad na mga sistemang pagbabagong inisyatibo ay isinasagawa na (hindi start-up o inisyal na pilot), at sa nakaraang taon ay nakinabang ang hindi bababa sa 10,000 tao sa malaking paraan.</p>	<p>Ang Pangunahing Organisasyon at/o consortium/koalisyon ng mga organisasyon sa inisyatibo ay nagtatrabaho sa isyu ng hindi bababa sa 3 taon.</p> <p>Ang panukalang inisyatibo ay sa kasalukuyang nagtatrabaho sa institusyonal na pagbabago at may pakikipagtulungan na nakatalaga sa isa o mas marami pang Kritikal o Pangsuportang institusyon sa alinman sa domain ng Batas o Ekonomiya.</p>	<p>Ang Pangunahing Organisasyon at/o consortium/koalisyon ng mga organisasyon sa inisyatibo ay nagtatrabaho sa isyu ng hindi bababa sa 2 taon.</p>
Kapasidad ng Organisasyon	<p>Inaatas namin ang mga audited na pinansiyal para sa pinakahuling taong makukuha para sa Pangunahing Organisasyon.</p> <p>Ang Pangunahing Organisasyon ay may malaking kapasidad at track record para magtrabahi sa scale; ang taunang budget sa huling pinansiyal na taon ng Pangunahing Organisasyon ay hindi bababa sa US\$ 500,000 o katumbas.</p>	<p>Humiling kami ng mga na-audit na pinansiyal para sa pinakahuling taong makukuha para sa Pangunahing Organisasyon.</p>	<p>Humiling kami ng mga na-audit na pinansiyal para sa pinakahuling taong makukuha para sa Pangunahing Organisasyon.</p>